

รอยัล คลิฟ ให้การต้อนรับผู้แทนสมาคมกว่า 50 สมาคมจากทั่วโลก เข้าร่วมประชุม UIA

Associations Round Table Asia-Pacific ประจำปี 2562



พัทยา, ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดประชุม และให้การต้อนรับผู้แทนสมาคมระหว่างประเทศจากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุม UIA Associations Round Table Asia-Pacific ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสมาคมระหว่างประเทศ (UIA) และมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เป็นเจ้าภาพจัดงาน

การจัดงานในปีนี้เป็นครั้งแรกของ UIA ที่เลือกมาจัดงานที่เมืองพัทยา ซึ่งการประชุมแบ่งออกเป็น 2 วัน ภายใต้หัวข้อ “Pattaya in New Light” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน จากสมาคมหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรทั่วโลกกว่า 50 แห่ง ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณ พงา วรธนะกุล และคุณ วิทนาถ วรธนะกุล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ในช่วงงานเลี้ยงต้อนรับ ณ ชั้นเซ็ท เทอเรส บาร์ ที่ทีมผู้บริหารรอยัล คลิฟได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ คุณ ซีริล ริทซี ประธานสมาคม Union of International

Associations และคุณแจ๊ค ชิม ผู้ก่อตั้งองค์การส้วมโลก หรือ World Toilet Organization (WTO)

นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรรับเชิญ ผู้เข้าร่วมประชุมต่างได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่มุ่งเน้นถึงการแนะนำวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างชาติ ทั้งการเรียนทำอาหารที่โรงเรียนสอนทำอาหารไทยหน้าผา, การทำลูกประคบสมุนไพรร้อนที่คลิฟ สปา และสนุกสนานไปกับการเรียนมวยไทยที่ฟิตซ์ คลับ รวมถึง ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้มีโอกาสพบปะ และพูดคุยกับผู้แทนจากสมาคมอื่นๆ ในช่วงพักเบรกทานอาหารมื้อกลาง และมื้อค่ำที่รังสรรค์โดยทีมเชฟของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

Union of International Associations (UIA) เป็นสถาบันวิจัยอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี 2450 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานของสมาคมระหว่างประเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้แทนจากสมาคมประเทศอื่น เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนา และการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีชตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ ที่สามารถมองเห็นทิวทะเลสีครามที่สวยงามของอ่าวไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ประชุมที่มีความหลากหลาย และครบวงจรที่สุดในเอเชีย ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการในการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ การประชุมระดับนานาชาติ หรือจัดงานเลี้ยง เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า 13,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากลที่ครบครัน บริการระดับมืออาชีพร และเทคโนโลยีทันสมัย หากท่านกำลังมองหาสถานที่ในการจัดงาน สามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราเพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ (+66) 38 250 421 ต่อ 2845 หรืออีเมล success@royalcliff.com ทีมงานของเราพร้อมที่จะรังสรรค์งานของท่านให้น่าจดจำ และพิเศษสุด!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com และ www.peachthailand.com